

MAHALAGANG IMPORMASYON: Mga Star Rating ng Medicare para sa 2024

Opisyal na
Impormasyon
ng Pamahalaan
ng U.S. sa
Medicare



Wellcare by Health Net – H3561

Para sa 2024, nakatanggap ang Wellcare by Health Net – H3561 ng sumusunod na Mga Star Rating mula sa Medicare:

Kabuuang Star Rating: ★★☆☆☆

Rating ng Mga Serbisyong Pangkalusugan: ★★☆☆☆

Rating ng Mga Serbisyo para sa Gamot: ★★☆☆☆

Bawat taon, sinusuri ng Medicare ang mga plano batay sa 5-star na rating system.

Bakit Mahalaga ang Mga Star Rating

Nire-rate ng Medicare ang mga plano batay sa mga serbisyong pangkalusugan at serbisyo para sa gamot ng mga ito.

Nagbibigay-daan ito para madali mong mapaghambing ang mga plano batay sa kalidad at pagganap.

Ang Mga Star Rating ay batay sa mga salik na kinabibilangan ng:

- Feedback mula sa mga miyembro tungkol sa serbisyo at pangangalaga ng plano
- Bilang ng mga miyembro na umalis o nanatili sa plano
- Bilang ng mga reklamong natanggap ng Medicare tungkol sa plano
- Data mula sa mga doktor at ospital na nakikipagtulungan sa plano

Kapag mas marami ang star, mas maganda ang plano – halimbawa, ang mga miyembro ay maaaring makakuha ng mas mahusay na pangangalaga at mas mahusay at mas mabilis na serbisyo sa customer.

Ipinapakita sa bilang ng mga star kung gaano kahusay ang serbisyo ng isang plano.

★★★★★	NAPAKAHUSAY
★★★★☆	HIGIT SA KATAMTAMAN
★★★☆☆	KATAMTAMAN
★★☆☆☆	WALA PA SA KATAMTAMAN
★☆☆☆☆	HINDI MAHUSAY

Makakuha ng Higit Pang Impormasyon tungkol sa Mga Star Rating Online

Paghambingin ang Mga Star Rating para dito at sa iba pang plano online sa [medicare.gov/plan-compare](https://www.medicare.gov/plan-compare).

May mga tanong tungkol sa planong ito?

Makipag-ugnayan sa Wellcare by Health Net 7 araw sa isang linggo mula 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. lokal na oras sa 844-917-0175 (toll-free) o 711 (TTY), mula Oktubre 1 hanggang Marso 31. Ang oras ng aming opisina mula Abril 1 hanggang Setyembre 30 ay Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 a.m. hanggang 8:00 p.m. lokal na oras. Para sa mga kasalukuyang miyembro, mangyaring tumawag sa 800-431-9007 (toll-free) o 711 (TTY).